

Số: 09/BC-UBND

Thanh Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện công tác tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2024

#### Phần thứ nhất

#### TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02

##### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ

Trong tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm các Chương trình, Kế hoạch của cấp trên về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Chuẩn bị tốt các nội dung theo Chương trình làm việc tháng 2/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Ban Thường vụ xã bảo đảm tiến độ, chất lượng.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết người có công với cách mạng, hộ nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.... Thực hiện tốt chính sách an sinh, xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

3. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2024, ra quân đầu xuân trồng cây, làm đường giao thông, làm thủy lợi, trồng cây đầu xuân gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phối hợp cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, chống đói rét cho gia súc. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ trồng rừng, tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Tiếp tục chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non, trụ sở Công an xã. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đón tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

5. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm. Rà soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu quả hơn. Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào một số mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết như: rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong đo lường, đóng gói, tăng giá bất hợp lý để thu lợi bất chính, gây mất ổn định thị trường.

6. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2023 – 2024; tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo trong dịp tết nguyên đán 2024; nâng cao kỹ năng về phòng chống tai nạn, thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tại các cấp học.

7. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trong thời gian nghỉ tết; tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Chỉ đạo truyền thông công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tại các thôn.

8. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

9. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là các hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo để chủ động trợ cấp, cứu trợ kịp thời, không để hộ dân nào bị thiếu đói trong kỳ giáp hạt. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc.

10. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, chương trình về cải cách hành chính. Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đề xuất rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến công dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương

hành chính tại xã nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cán bộ, công chức xã. Tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của các cấp chính quyền.

11. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, thuốc nổ trái phép, đảm bảo an toàn cháy nổ; Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết và Lễ hội xuân 2024; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

## II. LĨNH VỰC KINH TẾ

### 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

**1.1. Nông nghiệp:** Chính thức kết thúc trồng cây vụ đông năm 2023 - 2024, tổng diện tích được 12.2 ha, đạt 83% KH vụ đông, đạt 117% SVCK. Diện tích một số cây trồng chính cụ thể như sau: Thuốc lá ước trồng được 0,4ha, bằng 40% KH, bằng 100% SVCK, năng suất ước đạt 21 tạ/ha, tổng sản lượng 0,84 tấn; cây Ngô trồng được 8.1 ha, đạt 101% KH, đạt 150% SVCK, năng suất ước đạt 47 tạ/ha, tổng sản lượng 38 tấn; cây khoai lang trồng được 0,5 ha, đạt 50% KH, đạt 63% SVCK, năng suất ước đạt 55 tạ/ha, tổng sản lượng 2.8 tấn; rau các loại trồng được 2.8 ha, đạt 80% KH, đạt 93% SVCK; một số cây trồng khác như cây gia vị, cây ngô, cỏ voi làm thức ăn gia súc là 0,4 ha.

Hiện nay bà con nông dân trong xã đang tiến hành làm đất, gieo mạ và gieo trồng các loại cây trồng vụ xuân 2024.

**1.2. Công tác chăn nuôi thú y:** Đàn gia súc, gia cầm nhìn chung phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh không xảy ra. Duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói, rét cho trâu, bò vụ đông xuân năm 2023-2024, đến thời điểm hiện tại chưa có

**1.3. Lâm nghiệp:** Trong tháng UBND xã đã chỉ đạo nhân dân trong xã cuộc hồ chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng năm 2024. Chú trọng công tác quản lý phòng cháy và bảo vệ rừng. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thôn Điện Dưới của xã.

### 1.4. Công tác phục vụ sản xuất và dịch vụ nông nghiệp

Tập trung tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân mua cây giống, phân bón phục vụ cho vụ Xuân 2024 tại các nơi uy tín, đảm bảo chất lượng giống cây trồng, phân bón. Vận động người dân làm đất, cày ải ở những nơi có điều kiện, gieo mạ đảm bảo theo khung lịch thời vụ.

**1.5. Chương trình xây dựng nông thôn mới:** Chỉ đạo duy trì tốt các tiêu chí đã đạt được gồm 11/19 Tiêu chí, chỉ đạo đạo triển khai thực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt trong năm 2024 gồm 02 tiêu chí: Tiêu chí số 2 về Giao thông và Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

## **2. Giao thông, thủy lợi**

Xã đã triển khai công tác ra quân lao động đầu xuân làm thủy lợi, nước sạch vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn năm 2024, đến thời điểm hiện tại đã có 2/5 thôn (thôn Thống Nhất, Điền Dưới) trên địa bàn tiến hành ra quân đầu xuân:

\* *Giao thông*: Đã tiến hành phát quang tầm nhìn các tuyến đường được 5,8 km; tu sửa được 1km đường với 35 mét khối đất đá. Số công huy động tham gia được 115 công.

\* *Thủy lợi*: Tiến hành nạo vét mương máng thủy lợi nội đồng được 2,5 km, với khối lượng bùn đất khoảng 3,5 mét khối. Số công huy động tham gia 40 công.

## **3. Tài nguyên và môi trường**

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản trên địa bàn xã tiếp tục được tăng cường chỉ đạo thực hiện. Trong tháng đã tiếp nhận và hoàn thiện xong 07 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó: Cấp mới 03 hồ sơ; Cấp lại 01 hồ sơ; Chuyển nhượng 02 hồ sơ; Đăng ký biến động 01 hồ sơ. Đã chỉ đạo các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường đảm bảo cảnh quan xanh sạch đón tết Nguyên đán 2024.

## **4. Thu – chi ngân sách**

- Thu ngân sách xã lũy kế thực hiện được 19.700.000đ, đạt 18% dự toán huyện giao, đạt 16,4% dự toán xã giao, đạt cao hơn SVCK 3%.

- Tổng chi ngân sách lũy kế tính đến tháng 02 thực hiện được 550.415.600đ/6.188.900.000đ, đạt 9% dự toán huyện giao, đạt cao hơn SVCK 1%.

## **III. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI**

### **1. Giáo dục**

Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo trong dịp tết nguyên đán 2024. Hướng dẫn phụ huynh học sinh hoàn thiện các hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ đối với học sinh học kỳ 2 năm học 2023-2024.

### **2. Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình**

Tiếp tục duy trì công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Trong tháng Trạm y tế xã đã thực hiện khám, chữa bệnh được 240 lượt người, trong đó điều trị nội trú cho 04 bệnh nhân, điều trị ngoại trú 40 bệnh nhân, kê đơn thuốc cho 137 bệnh nhân. Tiến hành kiểm tra được 08 cơ sở kinh doanh bánh kẹo, các mặt hàng thực phẩm phục vụ tết, nhìn chung các cơ sở này đều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác truyền thông Dân số - KH hoá gia đình tiếp tục được triển khai thực hiện. Tổng số trẻ sinh ra trong tháng 04 trẻ, trong đó trẻ là nam 01 – trẻ là nữ 3. Trong đó sinh con thứ 3 có 1 trường hợp. Số người chết 02 người.

### **3. Công tác chính sách xã hội**

Trong tháng cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã đã thực hiện tốt công tác chăm lo đảm bảo an sinh xã hội trong dịp tết nguyên đán cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn... Để đảm bảo mọi nhà đều có Tết, UBND xã đã chỉ đạo các thôn rà soát, họp xét đề nghị đề nghị trợ giúp xã hội, cứu đói dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với đối với 8 hộ với 22 nhân khẩu, số gạo đề nghị hỗ trợ 330kg (*tổng trị giá quy ra tiền 5.610.000đ*)

Xã đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, trao và chuyển đầy đủ các xuất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, của xã và các tổ chức, cá nhân cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người neo đơn, ... với tổng 133 xuất quà, với tổng trị giá 66.500.000đ (số liệu đến 05/02/2024). Đến thời điểm hiện tại 73/73 hộ nghèo trên địa bàn xã đã nhận được quà.

### **4. Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao**

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, chuẩn bị đón tết trong tháng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, cụ thể: treo các Băng rôn, khẩu hiệu: “Mừng Đảng, mừng xuân” Giáp Thìn năm 2024; 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2024), mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn.

Xã đã chỉ đạo chuẩn bị tổ chức các hoạt động thể thao chào xuân như: giao lưu bóng đá chào xuân khai mạc ngày mừng 03 Tết; giao lưu bóng chuyền hơi chào xuân khai mạc ngày 07 Tết. Chỉ đạo các thôn, khu dân cư vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư sạch sẽ đón Tết; đồng thời chỉ đạo thực hiện trang trí băng, cờ, khẩu hiệu tại cơ quan và các trục đường khu vực trung tâm xã.

### **5. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch**

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện theo quy định, trong tháng Chủ tịch UBND xã đã tiếp 01 lượt đoàn đông người, gồm 13 người, đại diện cho 17 hộ dân có đất tại khu đường Gòong thôn Lay kiến nghị UBND xã, cấp trên giải quyết dứt điểm các đơn thư liên quan đến khu đất.

Công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn đảm bảo đúng quy trình. Đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 05 trường hợp; đăng ký khai tử 02 trường hợp; đăng ký kết hôn 02 cặp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 07 trường hợp, cấp bản sao trích lục hộ tịch từ sổ hộ tịch 29 trường hợp; chứng thực bản sao 294 lượt bản, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 10 trường hợp; chứng

thực hợp đồng giao dịch 12 trường hợp. Xây dựng và triển khai các Kế hoạch về công tác tư pháp năm 2024.

## **6. Nội vụ, cải cách hành chính**

Xã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác năm 2023; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát động thi đua năm 2024. Chỉ đạo, quán triệt thực hiện chủ đề năm 2024 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bút phá”. Biểu dương khen thưởng đối với 13 tập thể, 28 cá nhân, 08 hộ gia đình có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, hiến đất xây dựng Nông thôn mới, sản xuất kinh doanh tiêu biểu năm 2023 trên địa bàn xã. Xây dựng và triển khai các kế hoạch về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của xã; chỉ đạo nâng cao chất lượng của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Duy trì tốt Mô hình chính quyền thân thiện.

## **IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH**

### **1. Quốc phòng**

Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Bố trí lực lượng Dân quân trực và tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp trước tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà động viên đối với 05 tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an năm 2024.

### **2. An ninh-Trật tự**

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã nhìn chung ổn định không phát sinh vụ việc phức tạp, phạm pháp hình sự, cháy nổ không xảy ra. Chủ tịch UBND xã đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy, với số tiền xử phạt là 3.500.000đ.

Chỉ đạo công an xã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, thuốc nổ trái phép, đảm bảo an toàn cháy nổ; Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết và Lễ hội xuân 2024; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

## **V. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Trong tháng vừa qua các nhiệm vụ, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được UBND xã tích cực triển khai thực hiện; sản xuất nông, lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo, đàn gia súc, gia cầm được chăm sóc và bảo vệ tốt. UBND xã đã tập trung chỉ đạo và chủ động xây dựng các kế hoạch trên cơ sở các văn bản, chỉ thị, kế hoạch của tỉnh, huyện về việc đón tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, mọi người, mọi nhà đều có tết. Công tác triển khai ra quân lao động đầu xuân làm thủy lợi, giao thông, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân được được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, người dân trên địa bàn xã an tâm đón tết.

## Phần thứ hai

### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG TÂM THÁNG 03

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong tháng 02. UBND xã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03 như sau:

1. Chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng nhân dân xã và các quyết định của UBND xã về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2024 là “*Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá*”. Các cán bộ, công chức xã tập trung thực hiện nhiệm vụ, ra quân ngay sau kỳ nghỉ Tết, không đi chúc Tết vào những ngày làm việc đầu năm mới; cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính.

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân; phối hợp cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, chống đói rét cho cây trồng và vật nuôi. Thực hiện tốt công tác trồng rừng mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024.

3. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào ra quân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024. Triển khai xây dựng các công trình thuộc kế hoạch vốn năm 2024.

4. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Tăng cường quản lý, giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai.

5. Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác dạy và học; tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng ngày 8/3, 26/3. Hoàn thành các loại báo cáo, thống kê giữa năm học 2023 - 2024.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Tiếp tục truyền thông công tác Dân số - KH hoá gia đình.

7. Tăng cường công tác quản lý văn hoá trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

8. Chi trả kịp thời các loại chế độ cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách; tăng cường công tác phòng các loại tệ nạn trên địa bàn xã. Phối hợp với các tổ chức, các đơn vị tuyển dụng lao động giải quyết tốt việc làm cho lao động địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

9. Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, nội vụ, công tác thi đua khen thưởng năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

10. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội để người dân an tâm đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, thuốc nổ trái phép, đảm bảo an toàn cháy nổ.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024 của UBND xã Thanh Sơn. Các cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện tốt nội dung trọng tâm nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- VP HĐND-UBND huyện;
- TT. ĐU; TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Trường MN, TH&THCS xã;
- Trạm Y tế xã;
- Các thôn trên địa bàn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Lợi**



